



# COUNTY OF ORANGE – HEALTH CARE AGENCY

## THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Thông Báo Cấp Thời: xx Tháng Tư, 2024

Liên Lạc: HCA Thông Tin  
[HCAComm@ochca.com](mailto:HCAComm@ochca.com)

### Hãy Bỏ Các Loại Thuốc Không Còn Dùng An Toàn vào Ngày Toàn Quốc Nhận Lại

(Santa Ana, CA) – Cơ Quan Y Tế Công Cộng OC (HCA) thân mời cộng đồng tham dự Ngày Toàn Quốc Nhận Lại Thuốc có Đơn Kê Toa của Bác Sĩ vào ngày Thứ Bảy 27 Tháng Tư, từ 10 giờ sáng đến 2 giờ trưa tại những địa điểm tiện nghi trên toàn Quận Cam (OC).

"Sự kiện đặc biệt này cung cấp một cơ hội tuyệt hảo cho những cá nhân dọn sạch những loại thuốc cũ trong khi bảo vệ những người thân thương tránh khỏi từ những nguy cơ, giải quyết một khía cạnh quan trọng của ngành y tế công cộng, các loại thuốc của các nhà bào chế khi lạm dụng, có thể nguy hại như chất kích thích ngoài đường, đóng góp vào cuộc khủng hoảng opioid toàn quốc. Ngày Toàn Quốc Nhận Lại là một bước chủ động tiến tới việc xây dựng một tương lai an toàn hơn và lành mạnh hơn cho Quận Cam" **Bác Sĩ Veronica Kelley**, Giám Đốc Cơ Quan HCA phát biểu.

Sáng kiến này giải quyết sự an toàn công cộng và sự quan tâm đến sức khỏe quan trọng. Ngày Toàn Quốc Nhận Lại Thuốc có Đơn Kê Toa của Bác Sĩ đi cùng hàng với cam kết của Cơ Quan HCA đối với phúc lợi của cộng đồng OC, quảng bá việc hủy bỏ có trách nhiệm các loại thuốc ngăn ngừa sự lạm dụng và chống lại sự nghiện ngập opioid.

Ngày Toàn Quốc Nhận Lại Thuốc có Đơn Kê Toa của Bác Sĩ phục vụ như một sự nhắc nhở quan trọng trách nhiệm tập thể của chúng ta trong việc bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Đi tìm một địa điểm nhận lại thuốc đã bỏ đi, xin vào trang mạng của Cửa Cơ Quan Thi Hành Chính Sách Thuốc Men Liên Bang (DEA) tại [www.DEATakeback.com](http://www.DEATakeback.com) hay gọi số 1 (800) 882-9539. Dịch vụ bỏ thuốc cũ hoàn toàn miễn phí và ẩn danh.

Muốn biết thêm thông tin về những nỗ lực ngăn ngừa nạn lạm dụng thuốc tại Quận Cam hay khám phá những phương thức loại bỏ thuốc an toàn quanh năm, xin vào: [www.ochcahealthinfo.com/adept](http://www.ochcahealthinfo.com/adept).

###